

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ตามที่แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๘๕๕๑/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
<p>๑. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา</p> <p>เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระยะแรกนี้ให้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายเป็นกิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึงจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการจัดรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การจัดสถานที่และระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคเป็นสำคัญ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑ คน) หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้ดเรียนบางรายวิชา</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคาร หรือรับ - ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่วย และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร ห้องน้ำ</p> <p>๔) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
<p>๒) การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน</p> <p>ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อ ๑) และ ๒) ต้องปฏิบัติตามป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๖) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>การเรียนการสอน การสอบ สอบคัดเลือก การฝึกอบรม และงานธุรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
<p>๒. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต</p> <p>ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้า และชำระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือตลอดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ในชั้นต้น ให้เปิดได้ โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p> <p>๗) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้เช่าสถานที่หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและ</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบระบายอากาศในอาคารที่ดี รวมถึงในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคนที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน</p> <p>๔) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร</p> <p>๕) อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการ รายย่อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ</p> <p>๖) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมกำกับ การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
	ออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้	๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
<p>ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการจัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจำกัดพื้นที่รวมในการจัดงานขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร และเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา</p> <p>ทั้งนี้ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในงานแสดงสินค้า มิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในพื้นที่โดยรวมและพื้นที่บูทแสดงสินค้า (โดยคิดเกณฑ์จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน)</p> <p>๖) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้เช่าสถานที่หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่รวมทั้งพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับ สำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ให้บริการ ก่อนเข้าอาคาร และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยก กรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ติดภายในอาคาร ศูนย์ประชุม พื้นที่จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ รวมถึง ห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้</p> <p>๔) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ หรือจัดให้มีการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความแออัดของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
		<p>๕) พื้นที่รอใช้งานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ กำกับการให้บริการและการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>
<p>ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดำเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. แนนท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย เจ็บ หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน</p> <p>๔) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
		๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดดำเนินการ โดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกิน รายละเอียด ๒ ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน	๑) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ ๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย ๑.๕ เมตร ๕) ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ๖) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้	๑) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ๒) ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งให้บริการ ๓) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งให้บริการ ๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว เพื่อการป้องกันควบคุมโรคได้

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร และแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด	ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๒/๒๕๖๓ ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓	
๓. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย	๑) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และห้องอาบน้ำ และให้กำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อได้ตามมาตรฐาน ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียง อย่างน้อย ๑.๕ เมตร ๕) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง	๑) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ให้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
	<p>๖) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๕) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>
<p>ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพรหรือ อบไอน้ำแบบรวม และการนวดบริเวณ ใบหน้า) นวดฝ่าเท้า ยกเว้นสถาน ประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบ กิจการอาบอบนวด</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลัง การให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้า เครื่องแต่งกายอุปกรณ์สำหรับผู้ให้บริการ และกำจัดขยะ มูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ ซึ่งให้จัดบริการแยกเป็นรายบุคคล</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และเว้น ระยะห่างระหว่างเตียง อย่างน้อย ๑.๕ เมตร</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือ ยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง บริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความ สะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
	<p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง</p> <p>๖) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๕) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>
<p>ค. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นในการเล่นแบบรวมกลุ่ม และงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกกำลังกาย/อุปกรณ์อย่างน้อย ๒ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกกำลังกาย</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตาม</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการฟิตเนสได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๓) อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ</p> <p>๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
	<p>มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>ห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>
<p>ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวยโรยิมหรือค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการฝึกซ้อม การชกมวย โดยไม่มีคู่ชกการแข่งขันและไม่มีผู้ชม</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมี การดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ กระสอบทราย นวมทั้งด้านนอกและด้านใน ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการ หรือนักมวยต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบ การเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคและจำกัดระยะเวลาการใช้บริการหรือ ฝึกซ้อมมวย ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนและผู้ใช้บริการหรือนักมวย ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์ แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน รับผิดชอบ กรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกสอน ผู้ใช้บริการหรือนักมวยได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือ ผู้มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๓) อาจให้ผู้ใช้บริการ ผู้ฝึกสอน พนักงานบริการ สวม Face Shield ขณะใช้บริการ รวมทั้งกรณี ใช้สวมร่วมกันอาจสวมถุงมืออย่างก่อนสวมนวมได้</p> <p>๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง ปริมาณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
	<p>ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการให้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๕) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๖) กรณีสถานที่ฝึกซ้อมมวย หรือค่ายมวย ให้บริการที่พักกับนักมวย หรือผู้ใช้บริการ อาจพิจารณาแยกห้องพักเป็นรายบุคคล หรือเว้นระยะห่างของที่นอนไม่น้อยกว่า ๒ เมตร</p> <p>๗) งดให้บริการอบตัว หรืออบไอน้ำแบบรวม</p> <p>๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>
<p>จ. สนามกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยไม่ต้องเป็นการแข่งขันและมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน ๑๐ คน</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมี การดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อวัน</p> <p>๕) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ สนามกีฬาได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ เข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้ บริการได้</p> <p>๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง บริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
	<p>๖) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม มาตรการให้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้ มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๔) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>
<p>จ. สนามที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือ โรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันให้เปิดดำเนินการได้ เฉพาะเพื่อการออกกำลังกายหรือ การฝึกซ้อม</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. แนนท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ ลานเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด รวมทั้งโบว์ลิ่ง (ทำความสะอาดลูกโบว์ลิ่งก่อนเล่นทุกครั้ง) และห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๒ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างทำกิจกรรม</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัด ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อวัน</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ลงทะเบียนและยืนยัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย งาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ ลานสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดได้ทุกคน หากพบ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง บริเวณห้องสุขาและห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
	<p>๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการให้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	
<p>ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ และห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด (โดยคิดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน) และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อวัน</p> <p>๕) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจสอบ กำกับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการให้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีมีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
<p>ซ. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี โค้ทเซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ต ให้เปิดดำเนินการได้ โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน และจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. แบนท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ เครื่องเล่น เสื้อและอุปกรณ์ชูชีพ ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะทำกิจกรรมอย่างน้อย ๑.๕ เมตร โดยถือหลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๕) ทั้งนี้ ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้ง จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยปฏิบัติงาน ขณะที่มีการใช้บริการ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับและให้คำแนะนำในการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ จัดเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง บริเวณห้องสุขาและห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
<p>ณ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๒๐๐ คน สำหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ลำตัด หรือการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ ก่อน โดยงดเว้นการแสดงดนตรี หรือคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดข้อ ๑ ก.แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการและใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม โดยจำกัดจำนวนผู้ให้บริการตามขนาดพื้นที่</p> <p>๖) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการให้แอปพลิเคชัน ที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ทั้งพนักงาน ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่</p> <p>๔) อาจพิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ แถวเว้นแถว และ ๒ ที่นั่ง เว้น ๒ ที่นั่ง</p> <p>๕) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมมาตรการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>
<p>ณ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่จัดการแสดงที่เป็น การรวมกลุ่ม</p> <p>การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้อง สุขาพาหนะที่ให้บริการในสถานที่ ทั้งก่อนและหลัง ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการ</p>	<p>๑) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการ และ ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์ แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงาน รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
<p>ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. แบนท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย</p>	<p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยไม่ให้แออัด ๖) ให้มีการลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการ และให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชมหรือใช้บริการ ๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๒) การจัดแสดงโชว์ในลักษณะที่มีการรวมกลุ่มให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมในข้อ ๒ ข. ๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ๔) ให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอเข้างานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ๕) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตราควบคุม กำกับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ๖) พิจารณากำหนดจำนวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัด ๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>

หมายเหตุ :

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑

มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบการกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำหรับการนั่งรับประทานอาหารให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดินอย่างน้อย ๑ เมตร โดยจำนวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่